

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
 ประจำวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565

โปรตีนจากแมลง อาหารแห่งอนาคต

การแปรรูปแมลงเกรดอาหารหรือโปรตีนจากแมลงเป็นนวัตกรรมค่อนข้างใหม่ในแคนาดา เรียกได้ว่าสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเกษตรของประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ล่าสุดรัฐบาลแคนาดาเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจนี้จึงลงทุนกว่า 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมการผลิตแมลงภายในประเทศ นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดค่าครองชีพหรือผู้ที่ต้องการลิ้มลองโปรตีนรูปแบบใหม่ ท่ามกลางการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราเฉลี่ยคนตกงานเพิ่มขึ้น ราคาเนื้อสัตว์พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวทั่วโลก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประชากรทั่วโลกต้องปรับตามสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะชาวแคนาดาที่อาศัยในเมืองแวนคูเวอร์ หรือ 'เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก' ซึ่งมีค่าครองชีพค่อนข้างสูงจึงเกิดโอกาสทางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปโปรตีนจากแมลงมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นที่นิยมในอนาคต



นาย Peter Fragiskatos เลขาธิการรัฐสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายได้แห่งชาติ และสมาชิกรัฐสภาของ London North Center กล่าวว่า จุดแข็งเกษตรกรรมภายในประเทศแคนาดาคือการเปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่และแนวทางใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับบริษัท Aspire ที่มีแนวคิดและแนวทางสร้างสรรค์รูปแบบใหม่เกี่ยวกับการเกษตรและเป็นการเปิดประตูสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่และโอกาสทางการตลาดในประเทศ โดยบริษัท Aspire ก่อตั้งขึ้นในปี.ศ. 2556 มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารทั่วโลกโดยมุ่งเน้นที่การผลิตแมลงที่รับประทานได้ ดังนั้น จึงได้พัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตในลอนดอน ออนแทรีโอ และออสติน รัฐเท็กซัส ในปีนี้ บริษัท Aspire ได้ซื้อที่ดินประมาณ 30 ไร่ในออนแทรีโอเพื่อสร้างโรงงานแปรรูปแมลงเกรดอาหารอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Call Center 1169

www.ditp.go.thwww.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre, Vancouver

1009-1166 Alberni Street

Vancouver BC V6E 3Z3 Canada

Phone: +1 604 687 6400

Fax: +1 604 683 6775

Email: vancouver@thaitrade.ca

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่น ๆ

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ประจำวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565

กล่าวคือล่าสุด บริษัท Apsire วางแผนที่จะลงทุนในสมาร์ตเทคโนโลยีเพื่อสร้างโรงงานผลิตแมลงเกรดอาหารเชิงพาณิชย์แห่งแรกในออนแทรีโอ โรงงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงแมลงของ Aspire ทั้งการเจริญเติบโตและตรวจคุณภาพจึงหรือหลายพันล้านตัว ซึ่งจะนำไปใช้ในการสร้างส่วนผสมโปรตีนที่อุดมด้วยสารอาหารสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงในอนาคต

จุดเริ่มต้นในการลงทุนด้านเกษตรกรรมและอาหารเกษตรของแคนาดามาจากโครงการ Agri-Innovate ที่มีแนวคิดริเริ่มอันมุ่งมั่นที่จะเร่งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี และกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแคนาดาในตลาดการเกษตร โดยวางเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยลดต้นทุนการผลิตลงอย่างสูงสุด ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีราคาไม่แพงทั้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของแคนาดาและของโลก จุดมุ่งหมายเพื่อตอบโจทยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเน้นความยั่งยืนพร้อมกับสนับสนุนให้ประชากรทั่วโลกมีสุขภาพที่ดี

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ ในอนาคตอันใกล้อาจเป็นไปได้ว่าประชากรทั่วโลกหันมาสนใจบริโภค 'โปรตีนจากแมลง' เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยประชากรทั่วโลกต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ขาดแคลนอาหาร โดยผู้ประกอบการไทยอาจต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์มากที่สุด พัฒนาให้เมนูอาหารจากแมลงมีความหลากหลายเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภค ที่หาโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ ในตลาดที่มีราคาสูงขึ้น ตามวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ผู้ส่งออกยังต้องคำนึงเรื่องสุขอนามัยของสินค้า เช่น ปลอดภัยจากเคมี และได้มาตรฐานที่ประเทศปลายทางต้องการ ตลอดจนมีข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดโอกาสสูญเสีย อันจะส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเติบโตและคงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไป

ที่มาของบทความ [Canadian government invests \\$8.5 million in insect production | Pet Food Processing](#)